



Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

ไทยรัฐ

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 11 มิถุนายน 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22787

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 33.38 **Ad Value:** 36,718

PRValue (x3): 110,154

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ปค.-ดีเอสไอลุย ทลายบ่อนระยอง เปิดเขี้ยว'ฉุกเงิน'

ปค.-ดีเอสไอลุย ทลายบ่อนระยอง เปิดเขี้ยว'ฉุกเงิน'

บุกทลายบ่อนการพนันรายใหญ่เปิดเล่นเขี้ยวกฎหมายเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 10 มิ.ย. นายธรรmgrk ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ร่วมกับนายประวิทย์ ไชยโบว์แดง ผอ.กองปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และนายสุนทร โกลา ป้องกันจังหวัดระยอง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ร่วม 40 นาย บุกเข้าจับกุมบ่อนการพนันชื่อ "บ่อน RJ" เปิดเล่นที่อาคารเลขที่ 154/34 ซอยธนาคารธนาชาติ ถนนสุขุมวิทเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง

ที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้ายโกดังเก็บของ ตั้งอยู่ใกล้กับห้างโลตัสมาบตาพุด มีเนื้อที่ราว 600 ตารางเมตร ภายในมีการแบ่งพื้นที่จัดให้มีการเล่นพนันเป็นสัดส่วน พบนักพนันทั้งชายและหญิงกว่า 100 คน จับกลุ่มล้อมวงเล่นผลพนันกันอย่างหน้าดำคร่ำเคร่ง เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองชุดสืบสวนเห็นว่ามีบ่อนการพนันแห่งนี้มีการกระทำความผิดตามกฎหมายจริงโดยชัดแจ้งแล้ว จึงส่งสัญญาณให้ชุดจับกุมเข้าดำเนินการ

ทันทีที่ชุดจับกุมเข้าไปถึงได้วางกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และชุดปฏิบัติการพิเศษของดีเอสไอไว้โดยรอบด้านแล้วจึงบุกเข้าไปจับกุม โดยไม่มีนักพนันคนใดสามารถเล็ดลอดหนีออกมาได้แม้แต่คนเดียว รวบตัวไว้ได้ทั้งสิ้น 88 คน แบ่งเป็นนักพนัน 106 คน และเจ้ามือ 12 คน พร้อมตรวจยึดโต๊ะพนันไฮโด พร้อมอุปกรณ์การเล่นไฮโด จำนวน 1 โต๊ะ อุปกรณ์การเล่นพนันไพ่เสือ มังกร จำนวน 5 โต๊ะ สล็อตแมชชีน 2 เครื่อง กล้องวงจรปิด CCTV ซิปแทนเงินสดมูลค่าหลายล้านบาท และเงินสดรวม 700,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมาก

นอกจากนี้พบสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละ 12 ล้านบาท นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดขึ้นรถยนต์ลำเลียงไปลงบันทึกจับกุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.มาบตาพุดดำเนินคดีข้อหาร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย และฝ่าฝืนข้อ

กำหนดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมประสานสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการขยายผลตามกฎหมายการฟอกเงิน

นายธรรmgrk ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครองเผยว่า บ่อนพนัน RJ ที่จับกุมเป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน เปิดเล่นพนันอย่างโจ่งแจ้ง มีบริการรถตู้รับส่งนักพนันจากพัทธมายังบ่อนแห่งนี้โดยเฉพาะ เจ้าของบ่อนเป็นเครือข่ายเดียวกับบ่อน RJ ที่เคยเปิดในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จนถูกนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี นำมาอภิปรายในสภา และปิดตัวลงไป จากนั้นฝ่ายปกครองจะได้กวาดจับกุมบ่อนการพนันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นที่แพร่กระจายการพนันแบบไร้การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วย

ด้านว่าที่ร้อยตรีธนาถฤต จิตอารีรัตน์ เลขานุการรมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกระทรวงยุติธรรมเพื่อปราบปรามเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลการรุกป่าสงวนและทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ กรณีบุกจับบ่อนการพนันในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยองทางกระทรวงได้รับแจ้งจากประชาชนมาก่อนหน้านี้ จึงประสานชุดกรมการปกครองร่วมกับดีเอสไอลงหาข่าวสืบสวนสอบสวน จนพบว่ามีกรลักลอบเปิดบ่อนดังกล่าวจริง เป็นการขัด พ.ร.ก.ฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ด้วย ก่อนสนธิกำลังเข้าตรวจค้นจับกุม หลังจากนั้นขยายผลและใช้มาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินเจ้าของบ่อนการพนันด้วย ส่วนนักพนันที่จับกุมได้ให้กรมการปกครองและตำรวจท้องที่ดำเนินคดีข้อหาเล่นการพนันและข้อหาอื่นๆต่อไป